

opusdei.org

Thư Đức Giám quản – ngày 5 tháng 4 năm 2017

Đức Cha Fernando Ocariz
hướng dẫn cách sống những
ngày Tuần Thánh sắp đến hầu
gặt hái được nhiều hoa trái
thiên liêng.

08-04-2017

Các con thân mến, nguyện xin Chúa
Giêsu thương gìn giữ các con!

Tuần Thánh đã gần kề. Chúng ta hãy
cố gắng sống những ngày sắp đến
một cách sốt sắng để một lần nữa

chúng ta có thể nói như Thánh
Phaolô: **Mihi vivere Christus est!**
Đối với tôi, sống là Đức Kitô!

(xem *Pl 1, 21*) Đối với chúng ta, Chúa
Giêsu không chỉ là một mẫu gương.
Cha còn nhớ những lời của Đức
Thánh Cha: “Cha luôn bị đánh động
bởi lời Đức Bênêđictô đã nói, rằng ‘tin
không phải là một lý thuyết, một triết
lý, một tư tưởng, nhưng là một cuộc
gặp gỡ: gặp gỡ Đức Giêsu’.” [1] Đối
với chúng ta, sống là Chúa Kitô. Và
nếu đôi khi, vì yếu đuối, mệt mỏi,
hoặc vì hoàn cảnh cuộc sống, chúng
ta đánh mất ý thức ấy, thì Chúa Giêsu
vẫn luôn chờ đợi chúng ta, và thậm
chí Người còn đi tìm gặp những kẻ
chẳng hề tìm kiếm Người. [2]

Đọc Tin Mừng với lòng mến yêu sẽ
giúp chúng ta lớn lên trong tình bạn
với Chúa Giêsu, “mọi thứ đều phụ
thuộc vào đó” [3]: tìm Người, thấy
Người, biết Người, yêu Người. [4] Khi
chúng ta suy ngẫm về cuộc đời Đức
Giêsu, Thiên Chúa luôn làm chúng ta

ngạc nhiên khi ban cho ta nhiều ánh sáng mới mẻ. Mặc dù đôi khi việc đọc Tin Mừng dường như chẳng để lại dấu ấn nào, nhưng sau đó trên môi miệng hoặc trong ý nghĩ của chúng ta, những lời nói của Chúa Giêsu, những phản ứng và cử chỉ của Người, sẽ sáng soi những tình huống bình thường và cả bất thường trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần (và đó là món quà cha xin Thiên Chúa ban tặng hết thảy mọi người) “hít thở” bằng Tin Mừng, bằng Lời Chúa. Để đạt được điều ấy, chúng ta có sự trợ giúp của rất nhiều bài bình giảng tốt lành về Kinh Thánh, các bài viết của Thánh Josemaría, và nhiều tác phẩm khác về cuộc đời Chúa Kitô, các bài viết của các Cha, v.v.

Đại hội Tổng quát vừa qua nhấn mạnh đến “trung tâm tính” của Chúa Giêsu Kitô. Trong bài giáo lý vĩ đại là chính Opus Dei, chúng ta háo hức thấy mọi thứ tập trung ngày càng rõ ràng hơn vào chính con người của

Đức Kitô [5]. Với niềm khao khát muốn hòa mình sâu sắc hơn vào Tin Mừng, khi các con chia sẻ, dạy giáo lý, suy niệm, hoặc khi nói về đời sống Kitô hữu với bạn bè mình, các con hãy chuyển tải nhiều hơn nữa những thông điệp tuyệt vời về tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi con người. Thánh Ambrôsiô khuyên nhủ: “Hãy múc lấy nước của Chúa Kitô... Hãy đong đầy linh hồn con bằng thứ nước ấy để mảnh đất lòng con được tưới mát... Và một khi đã đầy tràn, con sẽ cung cấp thứ nước ấy cho tha nhân.”

[6] Cha nguyện xin Đức Maria dạy chúng ta cách gìn giữ và suy ngẫm trong lòng mình, như Mẹ đã làm, tất cả những gì liên quan đến Chúa Giêsu (xem *Lc 2, 19*), để chúng ta tiến bước và giúp tha nhân cùng tiến bước – mỗi người tại nơi được Thiên Chúa mời gọi – trên các ***nẻo đường suy ngẫm***.

Mặc dù trước đó cha vừa viết cho các con về các kết luận của Đại hội Tổng

quát, có lẽ các con cũng cần một lá thư của Cha vào tháng trước. Sau khi xem xét kỹ lưỡng và với sự tư vấn của Ban Tư vấn Trung ương và của Hội đồng Tổng quát, cha nghĩ cha cần gửi cho các con những lá thư luân phiên với những thông điệp ngắn gọn hơn, thông qua trang web của Hội, vì ngày nay internet cũng là một phương tiện để chúng ta hiệp nhất với nhau.

Trong tuần lễ Phục Sinh, cha sẽ có chuyến thăm mục vụ ngắn tới Ailen: các con hãy đồng hành với cha bằng lời cầu nguyện. Xin các con cũng đừng quên cầu nguyện cho 31 anh em trong Hội sẽ được thụ phong linh mục vào ngày 29 tháng này. Cuối cùng, cha muốn cảm ơn các con vì những thân tình các con thể hiện qua các lá thư và lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của cha dành cho tất cả các con sẽ đồng hành cùng các con luôn.

Cầu chúc các con một mùa Phục Sinh
hồng phúc. Với hết lòng yêu thương,
cha chúc lành cho các con.

Fernando

Roma, ngày 5 tháng 4 năm 2017

Ghi chú:

[1] Đức Thánh Cha Phanxicô, Bài
giảng, 28/11/2016.

[2] Thánh Josemaría, Bài giảng “Linh
mục đời đời” (13/04/1973), trong *Yêu
mến Hội Thánh*, số 39.

[3] Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI,
Giêsu thành Nagiarét, Doubleday:
2007, Lời tựa, tr. xii.

[4] Thánh Josemaría, *Bạn của Chúa*,
số 300.

[5] Xem Thư ngày 14/02/2017, số 8.

[6] Thánh Ambrôsiô, *Epistola* 2, 4 (PL 16, 880).

pdf | document generated
automatically from [https://opusdei.org/
vi-vn/article/thu-duc-giam-quan-ngay-5-
thang-4-nam-2017/](https://opusdei.org/vi-vn/article/thu-duc-giam-quan-ngay-5-thang-4-nam-2017/) (16-05-2025)